

TÌM VỀ NGUỒN SỰ SỐNG

Lời: Hoài Tâm

Nhạc: Hương Đan

1-2-3. Hai mươi lăm năm con sống trong ân tình thăm
sâu. Hai mươi lăm 1. năm con sống trong thánh ý nhiệm
2. năm con bước theo ánh sáng nhiệm
3. năm con sống trong thánh ý nhiệm

mẫu Con đã là nụ hoa xin tỏa hương đời thanh
mẫu. Thiên Chúa là tình yêu xin để con hằng say
mẫu. Xin mãi được Ngài yêu cho lòng con hằng say

khuyết. Con đã là trái thơm mong chịu nặng nghĩa yêu
mến. Thiên Chúa là ánh sao soi đường dẫn lối con
đắm. Xin mãi được xót thương cho lòng bền vững tin

thương. Con đã là cành cây qua bốn mùa thay
đi. Thiên Chúa là Thiên mỹ mang suối nguồn chân
yêu Để mãi là hiền thê trong khó nghèo khiêm

lá. Con đã là tất cả cho mọi người anh em con
lý Thiên Chúa là tất cả ban tặng tình yêu khôn với.
tổn Xin mãi là nữ tì luôn phục vụ trong hy sinh.

Và hôm nay một phần tư thế kỷ qua đi con
xin được hoà nhập trong thân cây Hội Thánh Làm cành sum

sê mang bao nộ thơm trái chín. Làm cảnh sum sê cho chim

trời một phút dừng chân. Đ.K. Cảm tạ Chúa
Xin cảm tạ

cuộc hành trình thế đó xuất phát từ nơi Cha
Chúa, cuộc hành trình thế đó, đến từ nơi

con sống vì cội nguồn sâu xa Cảm tạ
Cha, từ cội nguồn sâu xa.

Chúa tình yêu là thế đó xuất phát từ nơi
Xin cảm tạ Chúa, tình yêu là thế đó,

Cha con sống vì tình Ngài bao la
đến từ nơi Cha, từ tình Ngài bao la.

♩

Và cuộc sống cứ thế phải đi về cội nguồn

con sẽ là rễ cây cắm sâu vào lòng đất cho

bao thế hệ vươn lên. Và cuộc sống cứ thế phải

quy về cội nguồn con sẽ là rễ cây tìm

về Nguồn Sự Sống tìm về chính

Chúa là cội nguồn Tinh Yêu.

The musical score is written in a single system with six staves. It begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a common time signature (C). The melody is simple and melodic, with lyrics in Vietnamese. The lyrics are: 'Và cuộc sống cứ thế phải đi về cội nguồn con sẽ là rễ cây cắm sâu vào lòng đất cho bao thế hệ vươn lên. Và cuộc sống cứ thế phải quy về cội nguồn con sẽ là rễ cây tìm về Nguồn Sự Sống tìm về chính Chúa là cội nguồn Tinh Yêu.' The score ends with a double bar line.